
 

148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 1024  —  617. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um fjölda rannsóknarlögreglumanna.

Frá Karli Gauta Hjaltasyni.

Hversu margir rannsóknarlögreglumenn störfuðu við hvert lögregluembætti 1. febrúar árin
2000–2018?

Skriflegt svar óskast.

 


